
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๒ 
ครั้งที ่ ๑๒  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง)  เป็นพิเศษ 

วันพุธที ่ ๑๕  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๔๐  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม  
ก่อนให้มีการซักถามกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุม 
เพื่อของดใช้ข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๐  ข้อ  ๑๕๗  และข้อ  ๑๕๙  วรรคหนึ่ง  ในการพิจารณา 
กระทู้ถามสดด้วยวาจามากกว่า  ๓  กระทู้  เป็นการเฉพาะคราวในการประชุมครั้งนี้  
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ  จากนั้นได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด
ด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายองอาจ  วงษ์ประยูร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสระบุรี  พรรคเพื่อไทย  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(นายประภัตร  โพธสุธน)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายเรวัต  วิศรุตเวช  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเสรีรวมไทย 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายขวัญเลิศ  พานิชมาท  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดชลบุรี  พรรคก้าวไกล 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๒ - ๓  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
(นายสาธิต  ปิตุเตชะ)  เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายภราดร  ปริศนานันทกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดอ่างทอง  พรรคภูมิใจไทย  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  (นายอุตตม  
สาวนายน)  เป็นผู้ตอบ 
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จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  พันต ารวจโท ฐนภัทร  กิตติวงศา  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดจันทบุรี  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  ปัญหาความซบเซาของการค้าอัญมณี  
ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒ ครั้งที่  ๗  (สมัยสามัญ 
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  เป็นพิเศษ  วันพุธที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๓  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  (นายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล)  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ขอทราบความคืบหน้าการคืนสมณเพศให้แก่พระเถระ  
๗  รูป  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒  ครั้งที่  ๑๑  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  เป็นพิเศษ  วันพฤหัสบดีที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ)  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  การเตรียมรับมือ  โรคโควิด  19  ระบาด  
รอบสอง  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ   
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  พันต ารวจตรี ชวลิต  เลาหอุดมพันธ์  สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  เปิดเผยข้อมูลในกระบวนการคัดเลือก
เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษา  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เนื่องจาก 
รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ 
ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๑๕๑ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายโกศล  ปัทมะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดนครราชสีมา  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การขอปรับระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก  
ระดับ  M  ๑  ของโรงพยาบาลบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (นายสาธิต  ปิตุเตชะ)  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  
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อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๔๐ – ๑๑.๕๘  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม 
แยกเฉพาะ  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ท าหน้าที่
ประธานในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  
ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดราชบุรี  พรรคภูมิใจไทย  เรื่อง  นโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาโรงไฟฟ้า
ต าบลหินกอง อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒ ครั้งที่  ๗  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  เป็นพิเศษ   
วันพุธที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๓  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
(นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายนิติพล  ผิวเหมาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ปัญหาการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส
ล่าช้า  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒ ครั้งที่  ๑๑  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  เป็นพิเศษ  วันพฤหัสบดีที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เนื่องจากผู้ตั้งกระทู้ถามได้ขอถอน
กระทู้ถามดังกล่าว  ซึ่งกระท าได้ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๓ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายนิติพล  ผิวเหมาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  การติดตั้งกระแสไฟฟ้าสู่ชุมชนหมู่บ้านผาแดง
และบ้านป่าเมี้ยง  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อน
การตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๓๐  
กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ปัญหาการก าหนดราคาขายปาล์มทะลายและ
น้ ามันปาล์ม  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 
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๕. กระทู้ถาม  ของ  นางอนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ขุดลอกฟื้นฟูหนองแต้เพื่อกักเก็บน้ าท าน้ าประปา 
หมู่บ้าน  บ้านขาม  หมู่ที่  ๓  และบ้านขามพัฒนา  หมู่ที่  ๙  ต าบลค้อใต้  อ าเภอ
สว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายประภัตร  โพธสุธน)  ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๖. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวธณิกานต์  พรพงษาโรจน์  สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  แนวทางและมาตรการการฟื้นฟู
และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา)  เป็นผู้ตอบ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระ 
ต่อไป  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน าระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  
ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  คือ  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  (PM  ๒.๕)  อย่างเป็นระบบ  
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๒๑  
กรกฎาคม  ๒๕๖๓  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณาเรื่องดังกล่าว
ออกไปอีก  ๓๐  วัน 

ต่อจากนั้น  ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ  
ดังน้ี 

๑. ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที ่  ๑๑  (สมัยสามัญประจ าปีครั ้งที่หนึ่ง)   
เป็นพิเศษ  วันจันทร์ที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓  และครั้งที่  ๑๒  (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง)  เป็นพิเศษ  วันอังคารที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓  ได้พิจารณารับทราบรายงาน  
จ านวน  ๒  เรื่อง 

(๑) รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

(๒) รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา  ๒๗๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (เดือนตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๖๒) 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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๒. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๖๒  ขององค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  (ส.ส.ท.) 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้   
รองศาสตราจารย์จุมพล  รอดค าดี  ประธานกรรมการนโยบาย  ส.ส.ท.  รองศาสตราจารย์วิลาสินี  
พิพิธกุล  ผู้อ านวยการ  ส.ส.ท.  นายอนุพงษ์  ไชยฤทธิ์  และนายเจษฎา  อนุจารี  ผู้แทน 
จากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  (ส.ส.ท.)  เข้าร่วมชี้แจง 
ต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  
ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  ประธานกรรมการนโยบาย  ส.ส.ท.  และผู้อ านวยการ  ส.ส.ท.  
ตอบชี้แจง  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ 

ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  ตามล าดับ  คือ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  (ฉบับที่  ..)  
พ.ศ.  ....  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๑) 

๒. ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  พ.ศ.  ....  
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๒) 

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง  ๒  ฉบับ  ในวาระที่  ๒   
ทีละฉบับ  ตามล าดับ  โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง  ค าปรารภ  แล้วเรียงตามล าดับมาตรา  
จนจบร่าง  และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่  ๓  ทั้ง  ๒  ฉบับ  ทีละฉบับ  ตามล าดับ   
เพื่อเสนอในวุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ  ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ
ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  ในร่างพระราชบัญญัติทั้ง  ๒  ฉบับ  ทีละฉบับ  
ตามล าดับ  เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย  โดยในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  พ.ศ.  ....  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

๓. รายงานผลการพิจารณาศึกษา  เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือเยียวยาเด็ก  
เยาวชน  และครอบครัว  ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๓) 
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ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้   
นางสุดา  วงศ์สวัสดิ์  รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  คนที่สอง  นางสาวนันทนา  เครือหงส์  
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ  นางอ านวยพร  เอี่ยมพันธ์  เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ  
และนายโรจนินทร์  ศิรรัฐเมธากรณ์  อนุกรรมาธิการ  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๑๐๔  วรรคสอง 

เมื่อประธานคณะกรรมาธิการฯ  ได้เสนอรายงาน  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  
ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  เพื่อส่งรายงาน  ข้อสังเกต  
และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ  ไปยังคณะรัฐมนตรี  ศาล  องค์กรอิสระ  องค์กรอัยการ  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๔. รายงานการพิจารณาศึกษา  เรื่อง  การพัฒนาระบบบริการสารสนเทศ 
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่และพัฒนาการด าเนินงานของสภาผูแ้ทนราษฎร  ซึ่งคณะกรรมาธกิาร 
กิจการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๔) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให ้ 
นายไกลก้อง  ไวทยการ  ประธานคณะอนุกรรมาธิการ  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๑๐๔  วรรคสอง 

เมื่อประธานคณะกรรมาธิการฯ  ได้เสนอรายงาน  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  
ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  เพื่อส่งรายงาน  ข้อสังเกต  
และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ  ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๕๖  นาฬิกา 

 
 

(นายสรศักดิ์  เพียรเวช) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
กลุ่มงานรายงานการประชุม                                                                                                 
โทร.  ๐  ๒๒๔๔  ๒๓๗๓   
โทรสาร  ๐  ๒๒๔๔  ๒๓๗๒ 
www.parliament.go.th  

http://www.parliament.go.th/
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สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ  จ านวน  ๒  ฉบับ  คือ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  .... 
๒. ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  พ.ศ.  .... 
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